



แบบสรุปการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินการตามภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับ ที่	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ประเด็นที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการดำเนินการมีส่วนร่วม ไปดำเนินการตามภารกิจ
1	<p><b>สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</b></p> <p>สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่ง เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในนั้น คือ กรรมการสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>(1) การกำหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่วิเคราะห์และให้ ข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ และนโยบายต่างๆ ของมหาวิท าลัย</p> <p>(2) ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ การจัดการ ศึกษา การวิจัย การดำเนินโครงการยุทธศส ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ</p>	<p>มหาวิทยาลัยจะต้องนำข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการและรายงาน ให้มหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>มหาวิทยาลัยจะต้องนำข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการและ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดของการดำเนินการ เป็นไปตาม “สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย หรือ ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565”</p> <p><b>**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอสงวนสิทธิ ไม่เปิดเผยข้อมูลลับในบางประการที่เป็น ข้อเสนอ และ ของกรรมาการสภา มหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และขอเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่สามารถ เปิดเผยได้**</b></p>

ลำดับ ที่	ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ประเด็นที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการดำเนินการมีส่วนร่วม ไปดำเนินการตามภารกิจ
2	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นักศึกษา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในซึ่งเป็นตัวแทน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	คณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (2) การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (3) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยมอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะและ ต้องมีการรายงานผลการดำเนินการทุก 3 เดือน รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 2 ก.พ. 66
3	นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการเชิญหัวหน้าหมู่เรียนของ นักศีกษาทุกหมู่เรียน ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เสนอแนะความต้องการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่นักศึกษาต้องการให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการ	มหาวิทยาลัย มอบให้ผู้เกี่ยวข้องไป ดำเนินการกำหนดเป็นโครงการ/แผน งบประมาณ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการและ ดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานต่อมหาวิทยาลัย
4	บุคลากร มหาวิทยาลัยมีการเชิญบุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เสนอแนะความต้องการของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อ เสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือสนับสนุนปัจจัยการปฏิบัติงาน	มหาวิทยาลัย มอบให้ผู้เกี่ยวข้องไป ดำเนินการกำหนดเป็นโครงการ/แผน งบประมาณ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการและ ดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานต่อมหาวิทยาลัย